

Số: 164 /CV-GDĐT

Krông Pa, ngày 04 tháng 6 năm 2019

V/v tổ chức các hoạt động “tháng hành
động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới 05/6/2019

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc phòng GD&ĐT.

Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6 hàng năm) do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2019, Chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là: **“Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”** nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại thải ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu; khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Thực hiện Công văn số 651/UBND-KT ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về việc tổ chức các hoạt động “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trường tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019. Tùy tình hình thực tế của đơn vị, triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp: cổ động trực quan bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, hệ thống truyền thanh nội bộ trong các đơn vị và cơ sở giáo dục... để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (sau đây viết tắt là CB, GV, NV), học sinh được biết, tích cực hưởng ứng “tháng hành động vì môi trường” Ngày Môi trường thế giới, bằng những hành động thiết thực.

2. Phát động phong trào *“Toàn trường tham gia bảo vệ môi trường”*, tổ chức cho học sinh lao động làm vệ sinh trong và ngoài khu vực cơ sở giáo dục, thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung vì một môi trường xanh - sạch - đẹp; tích cực trồng cây đề khuôn viên trường học có độ che phủ bóng mát đạt tỷ lệ ít nhất 40% sân trường; kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các công

trình cấp nước và nhà vệ sinh tại các đơn vị đảm bảo các công trình được quản lý vận hành phát huy hiệu quả.

3. Thực hiện tích hợp, lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa ở các môn học Sinh học, Đạo đức, Giáo dục công dân, Địa lý.... trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các môn học này phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các tiết dạy theo quy định. Đối với các môn học khác, tùy theo bài dạy mà lồng ghép để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức cho CB, GV, NV và học sinh thi tìm hiểu về môi trường, viết kịch, truyện và thơ về môi trường, các ý tưởng sáng tạo tái chế chất thải, các giải pháp môi trường xanh; kịp thời biểu dương khen ngợi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Krông Pa;
- Lãnh đạo PGDDT;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Vĩnh